



ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

ฉบับที่ ๑๗๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา คือ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ ๑๔๑/ ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ (ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผ่านการเลือกสรรลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑-๐๑๗	นางศุภสินันท์ เพ็ชรแสง
๒	๐๑-๐๐๕	นางสาวเสาวลักษณ์ คุ่มกลาง

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ผ่านการเลือกสรรลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒-๐๐๔	นางสาววิไลรัตน์ กุลเลิศพัฒนา
๒	๐๒-๐๐๕	นางสาวสุดาภรณ์ เข็นกลาง
๓	๐๒-๐๐๑	นางสาวสุนารี ทั่นสันเทียะ
๔	๐๒-๐๒๓	นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ชรงาน
๕	๐๒-๐๑๕	นางสาวอภิชญา ทางกลาง

๑. ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามตำแหน่งดังนี้

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑

๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ลำดับที่ ๑ - ๓

มารายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ กองการศึกษา (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด เทศบาลตำบลโนนสูง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปมารายงานตัวแทน

๒. เทศบาลตำบลโนนสูง จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว ก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตามประกาศนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดไปจากการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๓. ผู้ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น เจ็บป่วย (ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา)

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๔. ในการสอบครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่ที่จะบรรจุหรือพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว

๕. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือก ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเองได้ โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

25
(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง